
 
 

รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลเมืองยาว 
สมัยสามัญ  สมัยที่  ๓ ครั้งที่  2  ประจ าปี  ๒๕๖3 

ณ  หอ้งประชุมเทศบาลต าบลเมืองยาว 
วันพุธ  ที่ 26 สิงหาคม ๒๕๖3 

 
ผู้มาประชุม 

ท่ี ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 
๑ นายกิตติภณ  ใจ๋ค าต๋า ประธานสภา กิตติภณ  ใจ๋ค าต๋า 
๒ นายมานพรัตน์  ไชยสุ รองประธานสภา มานพรัตน์  ไชยสุ 
๓ นางพรศรี  เหล่าจันตา เลขานุการสภาฯ พรศรี  เหล่าจันตา 
๔ นายมาลูน ยารังส ี สมาชิกสภา มาลูน ยารังส ี
๕ นายสุวรรณ  เมืองมาหล้า สมาชิกสภา สุวรรณ  เมืองมาหล้า 
๖ นายนพพร  อิ่นค าตา สมาชิกสภา นพพร  อิ่นค าตา 
๗ นางสาวศิริพรรณ  หมื่นสันธิ สมาชิกสภา ศิริพรรณ  หมื่นสันธิ 
๘ นายขจร ค าโท๊ะ สมาชิกสภา ขจร ค าโท๊ะ 
๙ นายใบ ใจยะเลิศ สมาชิกสภา ใบ ใจยะเลิศ 

๑๐ นายบุญเชิด ปินใจ สมาชิกสภา บุญเชิด ปินใจ 
๑๑ นายธีรพงศ์  ก๋องวงศ์ สมาชิกสภา ธีรพงศ์  ก๋องวงศ์ 
๑๒ นายวุฒิไกร  ใจนาแก้ว สมาชิกสภา วุฒิไกร  ใจนาแก้ว 

 
ผู้ไม่มาประชุม 

-ไม่มี- 
 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
ท่ี ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 
๑ นายจ ารูญ  ไชยศร นายกเทศมนตร ี จ ารูญ  ไชยศร 
๒ นายเวช  แก้วปินตา รองนายกเทศมนตร ี เวช แก้วปินตา 
3 นายวุฒิพงษ์  แสนค าวงศ์ รองนายกเทศมนตร ี วุฒิพงษ์ แสนค าวงศ์ 
4 นายดา ทายะ ที่ปรกึษานายกเทศมนตร ี ดา ทายะ 
5 นายนวล มาเปียง เลขานุการนายกเทศมนตร ี นวล มาเปียง 
6 นางอ านวย บ าเพ็ญไพบูลย ์ ปลัดเทศบาล อ านวย บ าเพ็ญไพบลูย ์
7 นายจักกฤษณ์ รัตรุ้ง ผอ.กองช่าง จักกฤษณ์ รัตรุง้ 
8 นางโสภิต วงศ์ธิดา ผอ.กองคลงั โสภิต วงศ์ธิดา 
9 นายธนบดี  ศิริมังฆศรี หัวหน้าส านักปลัด ธนบดี  ศิริมังฆศร ี

10 นางเมฐิณี  เมืองมาหล้า นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ เมฐิณี  เมืองมาหล้า 
11 นายสุกฤษฎ์ิ ทั่งหริัญ เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน สุกฤษฎ์ิ ทั่งหริัญ 
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เริ่มประชุมเวลา 09.00 น   
นางพรศรี เหล่าจันตา กราบเรียนท่านประธานสภาฯ และสมาชิกผูท้รงเกียรติทุกทา่น วันน้ีเป็นการประชุมสภา 
เลขานุการสภาฯ            เทศบาลต าบลเมอืงยาว สมัยสามญั สมัยที่ 3  ครั้งที่ 2 ประจ าปี 2563 วันพุธ  ที่ 26   

สิงหาคม 2563 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลเมอืงยาว บัดน้ีถึงเวลาประชุมแล้ว  
ขอเชิญสมาชิกสภาเทศบาลต าบลเมืองยาวทุกท่านเข้าประจ าที่ เพื่อตรวจนบัองค์ประชุม 
 

ประธานสภาฯ  ตรวจนับองค์ประชุมปรากฏว่ามีสมาชิกสภาฯ อยู่ในต าแหนง่ 12 คน  
มาประชุม  12 คน ครบองค์ประชุม  และมีผูเ้ข้าร่วมประชุม 11 คน ครับ 

 
ประธานสภาฯ  เมื่อสมาชิกสภาเทศบาลมาครบองค์ประชุมแล้ว ผมขอเปิดการประชุมสภาเทศบาล 

สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจ าป ี๒๕๖3 ครับ 
 

ระเบียบวาระที่  ๑ เรื่องที่ประธานแจง้ให้ทีป่ระชุมทราบ 
แจ้งการจัดงานสลากภัตร บ้านนาน้ ามัน หมู่ที่ 4 วันที่ 29 สิงหาคม 2563 
บ้านเวียงเหนือ หมู่ที่ 1 เลือ่นการจัดงาสลากภัตร จากวันที่ 13 กันยายน 2563  
เป็นวันที่ 20 กันยายน 2563 

 
ระเบียบวาระที่  ๒ เรื่องรบัรองรายงานการประชุม สมัยสามัญ  สมัยที่  ๓  ครั้งที่ ๑  

ประจ าปี ๒๕๖3 (วันที่ ๑4  สิงหาคม  ๒๕๖3) 
 

ประธานสภาฯ  - ตามที่ได้ส่งรายงานการประชุมให้กับสมาชิกฯ ไปแล้วนั้น ขอให้ที่ประชุมพจิารณารายงาน 
การประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมยัที่ 3 ครั้งที่  2  ประจ าปี  2563   
- สมาชิกท่านใดประสงค์ขอแก้ไขรายงานการประชุม เชิญครับ 
- ถ้าไม่มี สมาชิกไม่ประสงค์จะแก้ไขรายงานการประชุม  ต่อไปจะขอมตทิี่ประชุมเพือ่รบัรอง  
รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลเมอืงยาว สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่  2 ประจ าปี 2563  
โปรดยกมือครบั 

มติที่ประชุม  เห็นชอบ 11 เสียง  ไม่เห็นชอบ  -  เสียง  งดออกเสียง 1 เสียง  รับรองรายงานการประชุม 
สภาเทศบาลต าบลเมืองยาว สมัยสามญั สมัยที่ 3 ครั้งที่  2 ประจ าปี 2563 
 

ระเบียบวาระที่ 3 กระทู้ถาม 
-ไม่มี-  

 

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องท่ีคณะกรรมการสภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาแล้วเสร็จ  
   4.1 การพิจารณาร่างเทศบัญญัตงิบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

ประธานสภาฯ  ต่อไปกระผมนายกิตติภณ ใจ๋ค าต๋า  ในฐานะ ประธานคณะกรรมการแปรญัตติ  
จะได้เสนอรายงานการแปรญัตติร่างเทศบญัญัตงิบประมาณรายจ่ายประจ าปงีบประมาณ  
พ.ศ. 2564  ต่อที่ประชุมสภาฯ ดังนี ้
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เรียนสมาชิกสภาเทศบาล คณะผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  
กระผม  นายกิติภณ ใจ๋ค าต๋า   ประธานคณะกรรมการแปรญัตติ    ตามที่  สภาเทศบาล 
ต าบลเมืองยาวได้ประชุมสภาเทศบาลต าบลเมอืงยาว  สมัยที่  3  ครั้งที่  1  ประจ าป ี
2563  เมื่อวันที่  14  สิงหาคม  2563  และได้ก าหนดวัน  เวลา  ให้สมาชิกสภาฯ  
ยื่นค าแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าป ี 2564  ระหว่างวันที่ 17-
19  สิงหาคม  2563 เวลา 08.30-16.30 น. ณ ห้องประชุมเทศบาลต าบลเมืองยาว 
และก าหนดประชุมคณะกรรมการแปรญัตติในวันที่ 21  สิงหาคม 2563    ณ  ห้อง
ประชุมเทศบาลต าบลเมืองยาว  ปรากฏว่า  ณ  วัน เวลา  ดังกล่าว  ไม่มีสมาชิกสภา 
หรือ ผู้บริหาร  ขอยื่นแปรญัตติแต่อย่างใด    คณะกรรมการแปรญัตติร่างงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี  2564  เห็นชอบกับร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี
งบประมาณ  พ.ศ.  2564  มีความเหมาะสม   ถูกต้อง   ตามข้อบังคับ  ระเบียบ
กฎหมาย  ทกุประการ  และไมม่ีผู้ใด  ขอแก้ไข  เปลี่ยนแปลง  ร่างเทศบญัญัติ
งบประมาณร่ายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  2564 แต่อย่างใด   

 
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพจิารณาด าเนินการต่อไป      

 

ประธานสภาฯ  ต่อไปจะเป็นการพิจารณาในวาระที่ 2 ขั้นแปรญัตติ 
 
ประธานสภาฯ  เมื่อประธานคณะกรรมการแปรญัตติได้รายงานต่อสภาฯ แลว้ว่าในระหว่างที่ก าหนด 

การแปรญัตติ ๓ วัน ปรากฏว่าไม่มีสมาชิกสภาฯ หรือผู้บริหาร  ท่านใดเสนอ ค าแปรญัตติ    
ต่อไปจะขอมต ิในวาระ ที่ 2  เชิญเลขา ขอนับองค์ประชุมกอ่นลงมติ 

 
นางพรศรี เหล่าจันตา นับองค์ประชุม 12 คน ครบค่ะ 
 
ประธานสภาฯ  สมาชิกท่านใดเห็นชอบ ในวาระที่ 2 ข้ันแปรญัตติ โปรดยกมือครับ 
 
มติที่ประชุม  มีมติ เห็นชอบ 11 เสียง  ไม่เห็นชอบ - เสียง งดออกเสียง 1 เสียง ในวาระที่ 2 ข้ันแปรญัตติ  
 
ประธานสภาฯ ล าดับต่อไป  ผมขอเข้าสู่ในวาระที่  ๓  ของการพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณ

รายจา่ยประจ าปี  พ.ศ. ๒๕64   ในขั้นตอนการลงมติ   
ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ช้ีแจง ระเบียบครบั  

 
เลขานุการสภาฯ  เรียนประธานสภาเทศบาลและสมาชิกสภาเทศบาลทีเ่คารพ ตามระเบียบ  

กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถ่ิน พ.ศ. 2547 ข้อ 52  
การพิจารณาร่างข้อบัญญัติในวาระทีส่ามไมม่ีการอภิปรายเว้นแต่ที่ประชุมสภาท้องถ่ิน 
จะได้ลงมติให้มกีารอภิปราย ถ้ามีเหตุอันสมควรในการพิจารณาวาระนี้ให้ที่ประชุม 
ท้องถ่ินลงมติว่าจะให้ตราเป็นเทศบญัญัตหิรือไม่ ขอบคุณค่ะ 
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ประธานสภาฯ ก่อนลงมติ ในวาระที่ 3  เชิญเลขานุการนับองค์ประชุม 
 
นางพรศรเีหล่าจันตา นับองค์ประชุม 12 คน ครบค่ะ 
 
ประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นชอบให้ตราเป็นเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  

พ.ศ. ๒๕64   โปรดยกมือครบั 
 

มติที่ประชุม มีมติ เห็นชอบ 11 เสียง  ไม่เห็นชอบ - เสียง งดออกเสียง 1 เสียง  ให้ตราเป็น 
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. ๒๕64 

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอ่ืน ๆ 
 
สท.พรศร ี ได้รับหนงัสือเชิญเข้าร่วมประชุม ของ พ.ม.จ.ล าปาง  ขอให้รว่มงานประชุมสมัชาสวัสดิการ

ชุมชนจังหวัดล าปาง ในวันที่ 2กันยายน 2563 ณ องค์การบรหิารส่วนจังหวัดล าปาง 
อยากน าเรียนในที่ประชุมเพือ่เชิญท่านนายกและสมาชิกสภาเข้าร่วมประชุม 

 
สท.ขจร ในการประชุมครัง้ที่แล้ว ได้ซักถามเรื่องรายละเอียดกองทุนออมบญุวันละหนึ่งบาท  
 เรื่องขอเอกสารการโอนเงินจากรัฐบาล ทีเ่ลขาฯ อ้างว่ารัฐบาลอุดหนุน ซึง่ทีผ่่านมาเป็นการ

กล่าวลอยๆ ถามประธานว่าได้รับเอกสาร หรือยงัครบั 
 
ประธานสภาฯ ขอให้ทางกลุ่มออมบุญฯ ช่วยน าเอกสารหรือหลักฐานการโอน มาให้ในคราวประชุมถัดไป

ด้วยครับ 
 
สท.พรศร ี ส าหรับเอกสารหลกัฐานที่ สท.ขจร ต้องการนั้น ได้เตรียมไว้แล้ว ขอให้เจ้าหน้าที่เอา

รายละเอียดข้ึนมาแจกใหส้มาชิกสภา 
 
สท.ขจร ขอช้ีแจง เรื่องค าสั่งของกระทรวงมหาดไทยหรือข้อสังการใดๆ  ไม่ถือเป็นข้อกฎหมายนะ

ครับ ถือเป็นแนวทางปฏิบัติ เจ้าหน้าที่ต้องยึดหลักการท างานตามข้อกฎหมายเป็นหลัก 
 
สท.พรศร ี จากการท างานในชุมชนร่วมกบัประชาชนเป็นระยะเวลานานพอสมควร ซึง่การท างานของ

สมาชิกสภาคือการสนบัสนุนภาคประชาชนให้ได้รับสวัสดกิารต่างๆ จากหน่วยงานในพื้นที่  

สท.ใบ การอนุมัตงิบประมาณต่างๆของเทศบาลต้องยึดจากความเหน็ชอบจากสมาชิกสภา ไม่
สามารถอ้างถึงค าสัง่ของกระทรวงมหาดไทย ได้ครับ 

ประธานสภา ส าหรับเงินสมทบ จะเบิกจ่ายได้หรือไม่นั้น ต้องยึดตามระเบยีบการเบิกจ่ายและการ
พิจารณาจากเจ้าหน้าที่ครับ 

สท.ขจร ผมมีข้อสักถามอกีเรื่องครับเกี่ยวกับเงินออมในบญัชี ซึ่งผมได้สอบถามหลายๆต าบลที่ได้น า
เงินไปลงทุนร่วมกบักองสลาก และขอสอบถามว่ากองทนุฯต าบลเมืองยาวได้มีการน าเงินไป
ลงทุนในกองสลากด้วยหรือไม่ครับ 
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สท.พรศร ี ขอแจ้งเรื่องการลงทุนร่วมกบักองสลาก ถือเป็นการลงทุนทีม่ีความเสี่ยง ทางคณะกรรมการ
ระดับอ าเภอ ระดับจังหวัด ก็เห็นว่าไม่ควรร่วมลงทุน ตัวอย่างของต าบลแมส่ันที่น าเงินไป
สมทบร่วมกับกองสลาก ท าให้กองทุนเกือบล้ม 

สท.พรศร ี ส าหรับซือ้สลากของกองทุนนั้น ทางคณะกรรมการได้ประชุมหารอืกันว่า การน าเงินฝาก
ธนาคารไว้เพื่ออย่างเดียว ดอกเบี้ยจากธนาคารเลก็น้อยกว่าการ น าเงินส่วนหนึ่งซื้อสลาก
ทวีสินของธนาคาร ธ.ก.ส. จึงแบ่งเงินส่วนหนึ่งไปซื้อสลาก ซึง่การซื้อสลากนั้นสามารถถอน
สลากออกมาวันใดก็ได้  
และทุกสิ้นปี คณะกรรมการจะด าเนินการประชุมสามญัประจ าปีทีเ่ชิญสมาชิกทุกท่านเข้า
ร่วมประขุม เพื่อหารอืว่าสมาชิกมีความต้องการด้านใด และเห็นด้วยกับการด าเนินการของ
กองทุนหรอืไม่ อย่างไร 

สท.ขจร อนุญาตครับ เมื่อกองทุนได้ช้ีแจงแล้วว่าได้น าเงินไปลงทุนซื้อสลาก จากแบบแสดงสถานะที่
ทางกองทุนได้สง่มานี้ ก็ถือว่ารายงานเทจ็ครับ เพราะการซือ้สลากถือเป็นงบลงทุน ไม่ใช่
เงินฝากธนาคาร 

ประธานสภา อยากให้สมาชิกทุกท่านพิจารณาตามดุลพินจิตามความเหมาะสม 
และขอฝากท่านนายกร่วมประชุมกบัเครอืข่ายกองทุน เพื่อจะได้ช้ีแจงรายละเอียดให้
สมาชิกสภาได้รบัทราบ ได้เข้าใจ  
 

นายก แจ้งเรื่องเอกสารสิทธิ หมู่ที่ 8  การเจาะบ่อบาดาลที่ตั้งไว้ในเทศบัญญัติ 
 ในเวลาน้ีได้เป็นหนังสือ นส.3 ข้ันตอนต่อไปทางเจ้าหน้าที่กองช่างจะน าหนังสือเอกสาร

สิทธ์ิแจ้งตอ่ไปยังกรมทรัพยากรน้ าบาดาล ซึ่งจะเรง่ด าเนินการก่อนสิ้นปีงบประมาณนี ้
 ส าหรับหมู่ 14 ทางส านักที่ดินจะลงมาตรวจสอบพื้นที่อีกที 
 และขอขอบคุณสมาชิกสภาทุกท่านทีร่ับร่างเทศบาลบัญญัติ ปีงบประมาณปี 2564 
 
สท.สุวรรณ ถนนสายชนบท ทุ่งหลวง-สันก าแพง มกีารตัดต้นไม้และทิ้งกิง่ไม้ไว้ข้างทาง ขอให้สภาหา

แนวทางแก้ปัญหา และช่วยกันพิจารณา 
 
ประธานสภา อยู่ที่หน่วยงานน้ันๆ ที่ด าเนินการตัดกิ่งไม้ จะต้องด าเนินการให้เสรจ็สิ้น ซึ่งหน่วยงานกรม

ทางหลวงกจ็ะมีข้ันตอนการด าเนินงานอยู่แล้ว ฝากให้ สท.สวุรรณ คุยกับผู้ใหญบ่้านใน
พื้นที่ด้วยครับ 

 
ประธานสภาฯ  มีสมาชิกท่านใดมีข้อเสนออื่น ๆ อีกไหมครบั หากไม่มีแล้ว  ขอขอบคุณทุกท่านทีม่า 

ประชุมในวันน้ี และกระผมขอปิดการประชุม ณ บัดน้ี 
 
 

ปิดประชุมเวลา  12.๐๐  น. 
 
 

     (ลงช่ือ)..............................................ผูจ้ดรายงานการประชุม 
                                                               (นางพรศรี  เหล่าจันตา) 
                                                       เลขานุการสภาเทศบาลต าบลเมืองยาว 
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คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ได้จัดประชุมเพือ่พจิารณาตรวจรายงานการประชุม 

เมื่อ.....27...สงิหาคม...2563.....ปรากฏว่ารายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลเมืองยาว สมัยสามัญ สมัยที่ 3 
ครั้งที่ 2  ประจ าปี ๒๕๖3  เมื่อวันที่  26  สิงหาคม  ๒๕๖3  มีเนื้อหาครบถ้วนถูกต้องสมบูรณ์แล้วทกุประการ จึง
ลงลายมือช่ือไว้เป็นหลกัฐาน 
 
 
 
    (ลงช่ือ).............................................ประธานกรรมการ 
                                                       (นายขจร  ค าโท๊ะ) 
                                         สมาชิกสภาเทศบาลต าบลเมอืงยาว เขต 2 
 
 
   (ลงช่ือ)..........................................กรรมการ                     (ลงช่ือ)...............................................กรรมการ 
             (นายนพพร อิ่นค าตา)                                                (นายธีรพงศ์  ก๋องวงศ์) 
   สมาชิกสภาเทศบาลต าบลเมืองยาว เขต  2                     สมาชิกสภาเทศบาลต าบลเมืองยาว เขต 1 
 
 
 
 สภาเทศบาลต าบลเมืองยาว  ได้มีมติในการประชุมเมื่อวันที่....28...กันยายน....2563.....เห็นชอบรับรอง 
รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลเมอืงยาวสมัยสามญั สมัยที่ 3  ครั้งที่  2  ประจ าปี ๒๕๖3 
 
 
    (ลงช่ือ)..............................................  
                                                (นายกิตติภณ  ใจ๋ค าต๋า) 
                                            ประธานสภาเทศบาลต าบลเมืองยาว 
 
     

 
 
 
 
 
 
 
 
 


